

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ ได้แก่

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ในวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔
๓. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

และขณะนี้ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่สถานที่เลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ซึ่งหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑	ศาลาการเปรียญวัดสุพรรณรังษี
หน่วยเลือกตั้งที่ ๒	สถานีดับเพลิง (ชั้นล่าง)
หน่วยเลือกตั้งที่ ๓	โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
หน่วยเลือกตั้งที่ ๔	โรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง
หน่วยเลือกตั้งที่ ๕	วัดช่างฆ้อง
หน่วยเลือกตั้งที่ ๖	วัดจามเทวี
หน่วยเลือกตั้งที่ ๗	วัดมหาวัน
หน่วยเลือกตั้งที่ ๘	โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
หน่วยเลือกตั้งที่ ๙	ที่ทำการชุมชนสันดอนรอม
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑๐	ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองเส้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑๑	ศาลาการเปรียญวัดหนองเส้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑๒	วัดสวนดอก
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑๓	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑๔	วัดไก่อแก้ว

รวมทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน Smart Vote อีกช่องทางหนึ่ง

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน ได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๑-๑๔๔๔